

**คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง**  
**แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง**  
ในวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

.....

**๑. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต**

**๑.๑ ด้านการศึกษา**

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนในท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรม อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงาม มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีคุณภาพ

**๑.๒ ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม**

ส่งเสริมให้ความสำคัญโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจ ให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้และการดำรงอยู่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุก ลดการบำบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและหันมาให้ความสนใจด้านธรรมชาติบำบัด สร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็นเมืองแห่งความร่มรื่นน่าอยู่อาศัย ด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมือง

ส่งเสริมการสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น การสร้างสถานที่ออกกำลังกาย ธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบำบัด เป็นต้น

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติด เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ขยายฐานการให้เบิยยังชีพแก่คนชรา ผู้สูงอายุ

ยกระดับมาตรฐาน ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและการป้องกันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชุมชน จัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล

**๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

สร้างเครือข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดในเขตเทศบาล พร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชน

สร้างเขื่อน ประตูน้ำในคลองสายหลัก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งอย่างถาวร

จัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายตัวของรถไฟฟ้า รวมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้มีเอกลักษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบสายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ติดตั้งระบบประปาบริการน้ำดื่มสะอาดตามจุดต่าง ๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน รวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน

### ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทอง ให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งผลิตผลของเกษตรกร และสินค้าชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐาน

พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียม รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่น

ส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ จัดศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ที่จำเป็น เพื่อลดภาระการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมือง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการ หรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

### ๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น ลดปริมาณขยะมูลฝอย ความสะอาดของน้ำในคูคลอง ควบคุมลดภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบำบัด ชะนะน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค โดยเฉพาะการเร่งสร้างบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจัง การคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะ จัดให้มีการป้องกันสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน) ด้วยการสร้างความตระหนักต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตอินทรีย์สาร ชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี

### ๕. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

จัดการบริหารโดยเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทาง

พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้าง ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้างให้ดีขึ้น ด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ จริยธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค

### ๖. นโยบายด้านการฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว

สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อจ้อย ประเพณีกินเจ ฯลฯ

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมของเมืองบางบัวทอง และเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง